



Dự kiến lúa xuân xã Tân Lễ (Hưng Hà) đạt năng suất 2,5 - 3 tạ/sào.

HƯNG HÀ

Tốc lực thu hoạch lúa xuân

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, những ngày này, nông dân huyện Hưng Hà đội nắng, xuyên đêm khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Tiếng cười nói, tiếng máy gặt rộn rã vang khắp các cánh đồng, các chuyến xe chở thóc nối đuôi nhau từ cánh đồng về nhà, hương lúa chín lan tỏa khắp những con đường báo hiệu một mùa vàng bội thu.

Hơn 18 giờ, chúng tôi có mặt tại cánh đồng thôn Chí Linh, xã Đông Đô. Lúc này trời đã nhem tối nhưng cả cánh đồng râm rạn tiếng máy gặt, tiếng người gọi nhau í ới; không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp như ban ngày. Trên bờ, mỗi gia đình từ 3 - 4 người chuẩn bị sẵn bao tải, xe kéo để chờ thóc về nhà. Nếu như trước đây, chuyển thu hoạch lúa ban đêm hiểm gặp thì nay công việc này đã phổ biến hơn nhờ có sự hỗ trợ từ máy móc. Người dân tiết kiệm được thời gian, công sức, bảo đảm được tiến độ thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Chí Linh cho biết: Năm nay gia đình tôi gieo cấy hơn 1 mẫu lúa, mấy hôm nay thời tiết nắng nóng nên tôi đã cùng người dân trong thôn thuê máy thu hoạch lúa vào ban đêm. Làm đêm tuy có chút căng rập, đi lại khó khăn song đỡ vất vả hơn ban ngày. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin đeo trên đầu cùng với đèn pha của máy gặt rất thuận lợi cho việc thu hoạch. Đến nay gia đình tôi thu hoạch được trên 50% diện tích lúa xuân. Năm

nay lúa xuân được mùa, đạt 2,5 - 3 tạ/sào, chúng tôi rất phấn khởi nên cố gắng thu hoạch lúa sớm, tránh thất thoát do thời tiết. Lúa chín đại trà nên các chủ máy gặt tất bật cả ngày, đêm để đáp ứng được nhu cầu và tiến độ thu hoạch cho người dân. Anh Mai Văn Hân, chủ máy gặt xã Đông Đô cho biết: Sáng sớm, lúa còn ướt sương, thường dính thóc trên rơm nên người dân không muốn thu hoạch sớm, vì thế chúng tôi đợi lúa khô mới thu hoạch. Chúng tôi tích cực tăng ca cả ban đêm để vừa tránh nóng vừa đẩy nhanh tiến độ cho bà con. Một ngày làm hết công suất thu hoạch được 3 - 4 mẫu. Còn tại xã Tân Lễ, những ngày này khắp các cánh đồng đều như công trường. Những chiếc máy gặt liên tục hoạt động để kịp tiến độ thu hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tất bật ra đồng, theo chân máy chày thóc về nhà. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khuyến, thôn Quan Khê cho biết: Gia đình tôi gieo cấy hơn 1 mẫu, chủ yếu là 2 giống BC15 và TBR225.

Hiện nay giá gặt bằng máy từ 110.000 - 120.000 đồng/sào, chúng tôi đã thu hoạch xong 60% diện tích, năng suất ước đạt 2,5 - 2,8 tạ/sào. Vào vụ thu hoạch lúa, các thành viên trong gia đình mỗi người một việc, người chở thóc về nhà phơi, người thì tranh thủ dọn dẹp rơm rạ, sẵn sàng cho công tác vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Vụ xuân năm nay xã Tân Lễ gieo cấy trên 170ha. Do thực hiện đúng lịch gieo cấy và kỹ thuật chăm sóc nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạt chắc mẩy. Ông Trần Ngọc Vỹ, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Toàn xã huy động 10 máy gặt để phục vụ nhu cầu thu hoạch lúa xuân của người dân. Đến nay, thu hoạch được 30% diện tích lúa xuân. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành thu hoạch trong thời gian sớm nhất để bảo vệ sản lượng và chất lượng của lúa xuân, đồng thời triển khai làm vụ mùa đúng lịch. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm nay Hưng Hà gieo cấy trên 10.500ha. Ngay từ đầu vụ huyện đã tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt từ việc chấp hành lịch thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật các biện pháp chăm sóc đến áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nên năng suất ước đạt 71,56 tạ/ha. Đến nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 3.500ha lúa xuân; các HTX DVNN dồn đốc nông dân không kể ngày, đêm tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đồng thời, dồn đốc nông dân tiến hành làm đất ngay sau khi thu hoạch để gieo cấy nhanh phân hủy; kiểm tra, dồn đốc công tác chuẩn bị lúa giống để sản xuất đúng cơ cấu giống và bảo đảm lịch thời vụ. Vụ xuân là vụ quan trọng nhất trong sản xuất lúa của năm. Thành công của vụ xuân sẽ tạo tiền đề cho sản xuất vụ mùa. Chính vì thế, ngay sau thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân bắt tay chuẩn bị ngay cho sản xuất vụ mùa. Đây là khoảng thời gian quan trọng, có yếu tố quyết định cho thành quả sản xuất vụ mùa tới đây.

THANH THÚY

Kiến Xương

Chú trọng bảo vệ các công trình trọng điểm, xung yếu

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động về mọi mặt, huyện Kiến Xương đã xây dựng phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm, xung yếu trong phòng, chống lụt bão để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết: Những năm qua, cứ tới mùa mưa bão xã đều cất cử lực lượng trực bảo vệ đê, kè, cống, canh coi gác nước, tổ chức ứng cứu, khắc phục hậu quả kịp thời. Tuy nhiên, hệ thống đê bao trên địa bàn có nhiều đoạn đã xuống cấp, xuất hiện nhiều mạch sủi, lỗ rò rỉ, một số đoạn thân đê thấp thường bị tràn gây nguy hiểm nên thường xuyên phải xử lý và mua đất về dự trữ. Trước mùa mưa bão năm nay, xã đã bố trí nguồn kinh phí nâng cấp những khu vực xung yếu, mua 150m³ đất để đắp 300m mặt đê cao hơn 40cm so với nền cũ; phát quang toàn bộ hành lang đê, tu sửa 2 điểm canh, thường xuyên trực với bèo bống, vật cản trên sông trực. Cùng với đó, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động các phương án phòng, chống lụt bão, nhất là đối với các hộ sinh sống khu vực ngoài bãi đê có các trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp.

Ông Phạm Xuân Chúng, thôn 5, xã Vũ Hòa cho biết: Gia đình tôi chăn nuôi ở khu vực này đã hơn 20 năm với diện tích 4 mẫu. Hiện tại, tôi nuôi 2 mẫu ao cá, còn lại là chăn nuôi tổng hợp. Hàng năm đến mùa mưa bão, nhà tôi thường bị ảnh hưởng như hồng mại chướng như, hoa màu, cây cối bị dập nát. Tuy nhiên, tôi bố trí nhất là sự cố tràn đê năm 2017, toàn bộ khu vực chăn nuôi ở vùng này bị ngập nước, tôi chỉ kịp cứu hơn 100 con lợn, hơn 10 con bò, hơn 1.000 con



Các loại vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai được cất giữ cẩn thận tại các điểm canh đê trên địa bàn huyện.

vịt, còn lại toàn bộ cá theo nước ra đi, gà chết vì ngập nước, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Từ đó, tôi đã cẩn trọng hơn trong việc hiện các biện pháp như gia cố chằng chống nhà cửa, chướng trại trước khi mùa bão về, làm hàng rào lưới vây xung quanh trang trại để phòng nước lớn để giữ cá hoặc chủ động đánh bắt cá trước khi mưa bão đến. Ông Bùi Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho biết: Là xã duyên hải, có điểm đê thuộc loại xung yếu, vì vậy công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng. Rút kinh nghiệm từ vụ sạt lở tại một số điểm của đê bao trong tháng 6/2022, trước mùa mưa bão năm nay xã đã chủ động kiểm tra các công trình, tiến hành tu bổ, nâng cấp 1.300m mặt đê, xử lý các lỗ rò trên đê bao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện. Đến nay xã đã phân công 116 người trong lực lượng xung yếu kích, 12 người kiểm tra đê, kè, cống, 10 người cứu thương, 2 người thông tin, 40 người cứu sức, 36 người gác điểm, chuẩn bị 3.000 bao tải, đánh dấu

1.500 cây tre, 2 máy phát điện, 4 ô tô tải, 2 máy xúc, 2 thuyền vận tải và dự trữ số lượng lớn đá học, đá dăm, đất. Xác định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, Kiến Xương đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư tập trung tại các vị trí bảo vệ trọng điểm. Cùng với đó, huyện kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng tránh, kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra. Trước mắt, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Mỗi trọng điểm xung yếu huyện yêu cầu đều phải lập phương án cứu hộ đê, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra gồm: 2.000m³ đất dự trữ, 20.000

QUỐC CƯỜNG

Khẳng định thương hiệu từ chất lượng hoạt động

Mặc dù mới có mặt trên địa bàn tỉnh được gần 5 năm nhưng Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Chi nhánh Thái Bình đã khẳng định được thương hiệu từ chất lượng hoạt động.

Ông Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc HDBank Chi nhánh Thái Bình cho biết: Ngay sau khi có mặt tại Thái Bình, HDBank đã triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của HDBank như: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 trong điều hành quản trị ngân hàng và cung cấp dịch vụ; tiếp tục hiện đại hệ thống thanh toán nhằm tăng cường tính tiện ích của dịch vụ ngân hàng cung cấp; tăng nhanh tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng...

nhưng HDBank Chi nhánh Thái Bình lại có định hướng lớn trong thu hút nguồn vốn nhân rồi trong dân cư như: tăng cao lượng khách hàng có kỳ hạn gửi dài, không tập trung vào một nhóm khách hàng cá nhân. Ngoài ra, Chi nhánh còn không ngừng mở rộng quy mô hoạt động nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng một cách thuận lợi. Đến nay, HDBank Chi nhánh Thái Bình có 1 trụ sở chính và 2 phòng giao dịch trực thuộc tại Thái Thụy và Tiền Hải với tổng số 50 cán bộ, nhân viên. Xác định chuỗi nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cho vay quan trọng, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua HDBank Chi nhánh Thái Bình đã xây dựng sản phẩm cho vay dành riêng cho nông nghiệp với thời hạn vay và phương thức trả

nợ linh hoạt. Ngoài những chương trình ưu đãi cho nông nghiệp, HDBank Chi nhánh Thái Bình còn triển khai nhiều gói tín dụng chuyên biệt cho nhiều đối tượng khách hàng như khách hàng có nguồn thu nhập từ hoạt động kinh tế biển, các doanh nghiệp vay trả lương cho cán bộ, nhân viên, các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tài trợ các chuỗi... Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn đang là một trong những khách hàng được HDBank Chi nhánh Thái Bình cho vay vốn phát triển sản xuất theo chương trình tín dụng xanh của hệ thống. Bà Tạ Thị Thanh Vân, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Công ty rất may mắn được tiếp cận sự hỗ trợ của HDBank Chi nhánh Thái Bình về nguồn vốn tín

dụng. Từ nguồn vốn này, Công ty đã đầu tư vào kinh doanh phân bón, đặc biệt là phân bón trả chậm cho hội nông dân, hội phụ nữ, các HTX của hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Nguồn vốn tín dụng của HDBank Chi nhánh Thái Bình đã góp phần không nhỏ đưa Công ty ngày càng phát triển. Đến nay Công ty đã trở thành nhà phân phối độc quyền, nhà phân phối cấp 1 cho các thương hiệu nổi tiếng với tổng lượng cung ứng trung bình hơn 100.000 tấn phân bón các loại/năm, tổng doanh thu đạt từ 1.200 - 1.300 tỷ đồng. Không dừng ở đó, năm

2021 Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao với quy mô hơn 6ha, trồng cà chua, ớt, dưa lưới, dưa chuột, hoa các loại... theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp truy xuất nguồn gốc và theo đơn đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến nay Công ty đã tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Triển khai hiệu quả các giải pháp, HDBank Chi nhánh Thái Bình đạt nhiều kết quả kinh doanh khả quan. Đến hết tháng

3/2023, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt hơn 734 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt gần 1.330 tỷ đồng, tăng 28% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 99% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,3% tổng dư nợ cho vay. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, HDBank Chi nhánh Thái Bình còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng/năm như ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa...

MINH HƯƠNG

Tuyên truyền chính sách sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng cho làng nghề Hồng Thái



Sản xuất tại làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, xã Hồng Thái (Kiến Xương).

Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và chương trình tiết kiệm năng lượng trong làng nghề cho chủ các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Hồng Thái (Kiến Xương).

Tại hội nghị, hơn 150 đại biểu được phổ biến một số nội dung cơ bản chính sách của nhà nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tìm hiểu quy trình sản xuất sạch hơn, những lợi ích, phương pháp và điều kiện để ứng dụng thành công quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại làng nghề. Cùng với đó, người dân, doanh nghiệp được phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; những giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm nhưng vẫn phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cuộc sống. Đây là những kiến thức thiết thực giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng vào quy trình sản xuất đạt tiêu chí: sử dụng năng lượng, nguyên liệu tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt, với kiến thức và kỹ năng được tập huấn, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, xã Hồng Thái sẽ giảm nguồn phát thải ra môi trường, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, góp phần giữ gìn cho làng nghề truyền thống phát triển bền vững.

KHÁC DUẤN



Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Thái Bình.